

Việc Tổng thống Mỹ Donald Trump được đề cử giải Nobel Hòa bình đã dẫn đến một làn sóng tranh luận sôi nổi.



Tổng thống Mỹ Donald Trump tìm kiếm vận động tranh cử tại Winston-Salem, bang North Carolina, Mỹ ngày 8/9.
(Nguồn: Reuters)

Trong khi đó, một số chuyên gia cho rằng giải Nobel Hòa bình từ lâu đã không còn uy tín và ý nghĩa thiêng liêng và giải đang bị biến thành một công cụ chính trị, và việc Tổng thống Mỹ Trump được đề cử giải thưởng này đã khiến người dân đi u này.

Công cụ chính trị

Nghị sĩ đồng Tiệp Na Uy Christian Tibring-Gedde đã được Tổng thống Mỹ Donald Trump cho giải Nobel Hòa bình vì “những nỗ lực quy tụ các xung đột lâu dài trên thế giới”. Trong thời gian tại Ủy ban Nobel, nghị sĩ Tibring-Gedde cho rằng chính quyền của Tổng thống Trump đã đóng vai trò quan trọng trong việc thiết lập quan hệ giữa Israel và Các tiểu vương quốc Arab thống nhất (UAE). Theo ông, “các quốc gia khác ở Trung Đông sẽ noi gương UAE, thời gian này là bước ngoặt, như đó Trung Đông sẽ trở thành một khu vực hòa tác và thịnh vượng”.

Nhà phân tích chính trị Marat Bashirov bình luận: “Giải Nobel đã bị mất uy tín và giá trị nên nó không còn mang ý nghĩa thiêng liêng như ban đầu nữa. Chúng ta đã quen với việc những người đoạt giải Nobel là những người có được cái nào đó. Giải thưởng đã trở thành một công cụ chính trị”.

Theo ông Bashirov, giá trị của giải Nobel đi vào hạ tầng mà những hiện nay chỉ được tính bằng tiền chứ không phải là bằng ý nghĩa hay giá trị nào đó. Ông cũng lý làm việc Ủy ban Nobel đang “theo dõi những tín hiệu này”. Tuy nhiên, chuyên gia này cũng thừa nhận rằng khác với những tổng thống Mỹ khác, trong suốt nhiệm kỳ của mình ông Trump thực sự không kích động một cuộc chiến nào.

Giáo sư Oleg Matveychev, nhà phân tích chính trị làm việc tại Trung tâm Kinh tế Cao cấp Nga, cũng có quan điểm tương tự. Ông nhận xét rằng những tín hiệu của Trump là Tổng thống Mỹ Barack Obama, người đã tiến hành hàng loạt cuộc chiến, những vấn đề trao giải Nobel Hòa bình năm 2009.

Chuyên gia này cho rằng nếu so với ông Obama, ông Trump thậm chí có thể nhận được “2 giải Nobel”, bởi ông không khởi đầu cuộc chiến nào trong khi lại “đóng băng” những xung đột cũ. Ông Matveychev nói: “Về tổng thể, giải Nobel đã mất uy tín lâu. Thay vì đánh giá công lao thực sự, đây chỉ có những mối ‘tép húp lỏi với nhau’ và giải thưởng được trao vì lý do chính trị”.

Cười mong manh cho ông Trump

Trong khi đó, theo Tổng Giám đốc Trung tâm Thông tin Chính trị Alexei Mukhin, việc Tổng thống Trump được cử giải Nobel càng khẳng định sự thất bại của nhóm lãnh đạo chính trị viên cho giải Nobel.

Ông Mukhin kối t luối n khi trối lối i phối ng vối n đối Sputnik: “Mối i viối c không còn có thối tối i tối hối n. Trao giối i Nobel Hòa bình cho mối t ngối i phá hối y hối thối ng an ninh tối p thối bối ng cách liên tối c rút khối i tối t cối các thối a thuối n là tối i ác, hoối c có thối xem là đối nh đối m cối a nhối ng hoài nghi”.

Tối The Local bình luối n: “Viối c đối c đối c giối i Nobel hòa bình không đối m bối o rối ng ông Trump sối giành đối c nó tối i Na Uy, quối c gia vối c bối n không mối y quan tâm tối i nhối ng đối ng cối cối a ông”.

Nhà phân tích chính trối và chuyên gia vối các vối n đối nối c Mối Malek Dudakov nói: “Ông Trump tối lâu đã khối ng đối nh rối ng ông i y xối ng đáng vối i giối i Nobel Hòa bình hối n cối u Tối ng thối ng Barack Obama. Theo ông Trump, ông Obama đã đối c ‘tối m iối ng’ giối i Nobel, nhối ng rối i hóa ra chối ng có gì lý do gì đối hối trao cho ông i y. Tôi nghĩ rối ng, iối mối t mối c đối nào đó, thối c sối ông Trump xối ng đáng hối n vối i giối i thối ng này”.

Theo chuyên gia này, ông Trump đã thu đối c thành công trong mối t sối hoối t đối ng gìn giối hòa bình. Dù không có quá nhiối u thành tối u, nhối ng ông ta làm đối c viối c lối n là thay đối i quan hối giối a Israel và thối giối i i Rối p và tuyên bố rút hối u hối t lối c lối ng Mối khối i Trung Đông. Mối c dù có thối đó là nhối ng hành đối ng mâu thuối n và không nhối t quán, nhối ng đối c đánh giá là đi theo hối ng hòa bình. Bên cối nh đó, ông cũng có mối t sối phát biối u vối i tinh thối n phối n chiối n trong chiối n đối ch tranh cối .

Tuy nhiên, theo ông Dudakov, cối hối i đối ông Trump nhối n đối c giối i thối ng là rối t mong manh. Ông cho rối ng lối c lối ng tối do, nhối ng ngối i có tiối ng nói trong viối c quyối t đối nh các iối ng cối viên, không mối y tôn trối ng ông Trump, và thối m chí là còn có thái đối tiêu cối c.

Ông nói: “Rối t ít khối năng ông Trump nhối n đối c giối i thối ng này. Và thối m chí nối u ông Trump giối i quyối t mối i xung đối t, chối a chối c hối sối trao bối t cối giối i gì cho ông ta. Đối n giối n là vì ông ta bối coi là mối t ngối i theo chối nghĩa dân túy”.

Hãng tin AFP cho biối t Viối n Nobel, nối i luôn “kín tiối ng” vối các đối cối , nhối thối ng lối tiối p tối c giối im lối ng và tối chối i bình luối n. Trong khi đó, theo The Local, trong quá khối mối t vài thành viên trong iối y ban Nobel, gối m 5 ngối i có quyối n chối n lối a đối cối , đã đánh đối m trối cho đối cối cối a

Tờ ng th ng Trump.

Theo Th gi i & Vi t Nam.